

# NỮ SINH VIÊN GIÀNH CÚ ĐÚP DANH HIỆU & "SINH VIÊN 5 TỐT" "SAO THÁNG GIÊNG"

**TRƯỜNG PHƯỢNG**

LÊ NGUYỄN CAM LY HIỆN ĐANG THEO HỌC CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ TẠI VIỆN ĐÀO TẠO BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN. NHỜ TÍCH CỰC PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN, CÔ ĐÃ XUẤT SẮC ĐẠT DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT" TIÊU BIỂU CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG "SAO THÁNG GIÊNG" NĂM 2023.

Nhiệt huyết, nghiêm túc trong học tập, tích cực đóng góp cho tập thể ngay từ năm thứ nhất đại học, với vai trò là Ủy viên BCH Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và Bí thư Liên Chi Đoàn, Liên Chi Hội trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Lê Nguyễn Cam Ly đã đạt được những thành tích nổi bật như: GPA năm học 2022-2023 - 3.57/4.0; giải Ba Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường; Top 10 Giải thưởng Nghiên cứu khoa học "Ngọn đuốc Xanh" do Đoàn Trường tổ chức; Bằng khen của Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023".

Chia sẻ về quá trình học tập và rèn luyện của mình, Cam Ly cho biết, kể từ khi bước chân vào đại học, cô đã may mắn được tiếp cận với phong trào Đoàn - Hội, từ đó biết tới nhiều anh chị đi trước và rất ngưỡng mộ những thành tựu mà các anh chị đã đạt được trong quá trình hoạt động. Cam Ly đã bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về những danh hiệu, giải thưởng và đặt mục tiêu tạo động lực cho bản thân phấn đấu có những dấu ấn nhất định thời sinh viên.

Là sinh viên năm thứ ba, đảm nhiệm nhiều vai trò ở Liên chi, Trường và Hội Sinh viên TP. Hà Nội, nữ sinh chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với cô là việc cân bằng giữa học tập rèn luyện, hoạt động Đoàn - Hội và đi làm thêm sao cho đều đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì đặc





thù ngành học là Báo chí nên sẽ phải đi tác nghiệp nhiều, nhất là khi bắt đầu học vào chuyên ngành, thời gian ở trường để bám sát tất cả các hoạt động là khá eo hẹp và thời gian đầu đã có lúc, nữ sinh này tưởng bản thân không thể cố gắng được nữa.

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: “Điều khiến năm học này của mình gần như vẹn tròn là khi biết tin mình được nhận cùng lúc 2 danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' tiêu biểu cấp TW và Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' năm 2023, giải thưởng cao quý do TW Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng. Mình may mắn được gia đình luôn bên cạnh ủng hộ, cùng với đó là thầy cô, bạn bè, anh chị em cùng làm công tác Đoàn - Hội”.

“Nhờ những lời động viên, khích lệ và cả an

ủi những khi có chuyện không vui đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Đối với mình, nhận được hai danh hiệu này cũng chính là sự công nhận cho những nỗ lực rèn luyện và phấn đấu ở mọi mặt trong hơn 2 năm làm Đoàn - Hội và đặc biệt là năm học vừa qua”, Lê Nguyễn Cam Ly nói.

“Và một câu nói nghe thì thật đơn giản nhưng tiếp cho mình sức mạnh để vững bước hơn, đó chính là khi bố mình nói: "Cảm ơn con! Bố vui và tự hào về con!". Niềm vui của bố mẹ cũng chính là niềm vui của mình. Mình luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa, không bao giờ được 'ngủ quên trên chiến thắng', ngoài kia còn rất nhiều thử thách, chông gai cần mình phải tỉnh táo và nỗ lực hết mình vượt qua”.